



□ ผ่านออนไลน์

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิสขายประกันรถยนต์ภาคบังคับกับรายแรก ผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 8,400 สาขาทั่วประเทศและถ้าลูกค้าสามารถต่อภาษีได้อีกด้วย กรณีที่รถยนต์อายุไม่เกิน 7 ปี คาดว่าจะมีลูกค้าใช้บริการ 10% ของพ.ร.บ. รถยนต์ส่วนบุคคล 10 ล้านคัน



ขาย พสบ.ออนไลน์

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในการขายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.ออนไลน์ รายแรก โดยลูกค้ารองรับกรมธรรม์ได้ทันที ตั้งเป้าขายประกันภัย พ.ร.บ.ออนไลน์ ในปีแรก 10% ของรถยนต์ส่วนบุคคลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 10 ล้านคัน หรือประมาณ 1 ล้านคัน และจะเพิ่มเป็น 20% ในปีต่อไป ■

BKI ฟุ้งเจ้าแรก ต่ออายุพ.ร.บ. ผ่านร้านเซเว่น

ไทยโพสต์ ● กรุงเทพประกันภัย ฟุ้งเจ้าแรกขายประกัน “พ.ร.บ.” ผ่าน “เซเว่น อีเลฟเว่น” มั่นใจ ยอดขาย 10% จากฐานลูกค้า

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการพัฒนาช่องทางการขายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ของบริษัทที่พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขายภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถนำกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ยื่น

ต่อภาษีที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้อีกด้วย

“บริษัทถือเป็นประกันภัยรายแรกที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการขายประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา โดยในระยะแรกนี้จะเป็นการขายประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลก่อน และจะขยายไปยังรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในลำดับต่อไป” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสภายในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ประมาณ 10% จากฐานลูกค้าทั้งหมด 10 ล้านคัน และคาดว่าในปีต่อไปจะมียอดขายเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 20% ทั้งนี้บริษัทจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ให้มากที่สุด.



เซเว่นฯขายพ.ร.บ.รถ

นายวีระเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือประกันภัยพ.ร.บ. มาให้บริการในเคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 8,400 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยก่อนหน้านี้เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นช่องทางจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือไม่โครอินชัวร์รันส์ของกรุงเทพประกันภัยอยู่แล้ว ลูกค้าสามารถซื้อพ.ร.บ.ของกรุงเทพประกันภัย ที่พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และนำพ.ร.บ.ดังกล่าวยื่นต่อภาษีที่จุดบริการได้แบบครบวงจรด้วย

**BKIจับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทำพรบ.ต่อภาษีผ่านเซเว่นฯ**

กรุงเทพประกันภัย (BKI) จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มช่องทางขายประกันพ.ร.บ. ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 21 เม.ย. 58

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด พัฒนาช่องทางขายประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ หรือประกันภัยพ.ร.บ. เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งเพื่อความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยถือเป็นประกันภัยรายแรกที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการขายประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โดยในระยะแรก จะขายประกันภัย พ.ร.บ.สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลก่อน และจะขยายไปยังรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไป

บริษัทฯ ยังร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้ารายย่อย “ไม่โครอินชัวร์รันส์”

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการขายประกันภัยในกลุ่มประกันภัยอุบัติเหตุ ได้แก่ ประกันภัยอุบัติเหตุอุ้มใจ, ประกันภัยอุบัติเหตุห่วงโย ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ เตรียมขยายผลิตภัณฑ์ประกันภัยในกลุ่มเบ็ดเตล็ด ประเภทประกันชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์

สำหรับการขายประกันภัย พ.ร.บ.ของกรุงเทพประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในครั้งนี้มีความพิเศษ คือ ความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลของลูกค้าจากจุดขายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์ให้บริษัทกรุงเทพประกันภัย และนำส่งไปยัง คปภ. ในทันที แบบ Real time และลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในความคุ้มครอง แม้กรมธรรม์ประกันภัยไม่มีไฮโลแกรม แต่ พ.ร.บ. ใหม่ นี้ จะมีรหัสเพื่อสามารถตรวจสอบประกันภัยของตนเองได้